



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯประชุมร่วมคกก.ส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ	แนวหน้า
2. "พาณิชย์"แจ้งข่าวดีเกษตรกร ปีนี้ปุ๋ยไม่ขาด-ราคาแนวโน้มลด	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
3. กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิตชาวนา	แนวหน้า
4. 'พาณิชย์'ชี้สต็อกปุ๋ยเพิ่ม50% ชี้ผลกระทบต่อสงครามคลี่คลาย	กรุงเทพธุรกิจ
5. ปลุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์'ปลอดภัย' เกษตรกร5จังหวัดยิ้มผลผลิตดีสร้างความเชื่อ...	ไทยโพสต์
6. กรมชลฯจัดการน้ำให้เพียงพอฤดูแล้ง	แนวหน้า
7. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: หิวผลไม้เข้าไทยเสี่ยงคุก	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
8. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท้ายังดิน: ส่งออกพืชยุค 5G	ไทยรัฐ
9. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุข การตลาดนำการผลิต..แก้หนี้	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: ทันกระแสะ: พาณิชย์ตรวจจุดขายมะนาว	สยามรัฐ
12. สกู๊ปพิเศษ: 'การันตีทุเรียนคุณภาพ ต้องทุเรียนระยอง' สร้างความเชื่อมั่น...	สยามรัฐ

เกษตรฯประชุมร่วม คกก.ส่งเสริมปราชญ์ เกษตรกรของแผ่นดิน แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจากนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย สาขาปราชญ์เกษตรกรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย สาขาปราชญ์เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง สาขาปราชญ์เกษตรกรดีเด่น และสาขาปราชญ์เกษตรกรผู้นำชุมชน และเครือข่าย โดยบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินในแต่ละสาขา จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลและเงินทุนเกียรติยศจากกระทรวงเกษตรฯ

“พาณิชย์”แจ้งข่าวดีเกษตรกร ปีนี้ปุ๋ยไม่ขาด-ราคาแนวโน้มลด

ผู้จัดการรายวัน360 - กรมการค้าภายในถก 3 กรมจากเกษตร และ 4 สมาคมปุ๋ย ติดตามสถานการณ์การผลิต นำเข้า การจำหน่ายและการใช้ ยืนยันปริมาณมีเพียงพอ สต็อกสูงถึง 1.36 ล้านตัน มากกว่าปีก่อน 50% และแนวโน้มราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เผยปุ๋ย ลดแล้ว 44% แอมโมเนียฟอสเฟตลง 37%

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญ 3 กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร และ 4 สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไทย มาหารือถึงสถานการณ์การผลิต การนำเข้า การจำหน่าย และการใช้ปุ๋ยเคมี โดยทุกฝ่ายยืนยันตรงกันว่าปุ๋ยเคมีจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนอย่างแน่นอน โดยสต็อก ณ วันที่ 31 มี.ค.2566 อยู่ที่ 1.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับสถานการณ์การผลิต และการนำเข้า มีการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ ปริมาณการนำเข้ามีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายรายสำคัญ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ และปัญหาที่เคยเป็นข้อจำกัดในการนำเข้า อย่างการนำเข้าจากแหล่งผลิตในจีน ก็ไม่มีปัญหาการขนส่งที่ไม่มีปัญหา และการซื้อปุ๋ยจากแหล่งผลิตสำคัญ เช่น รัสเซียและเบลารุส ที่เคยได้

รับผลกระทบจากสงคราม ก็ไม่มีปัญหา ทำให้ข้อจำกัดที่เคยเป็นอุปสรรคบรรเทาเบาบางลงไปหมด รวมถึงการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตนำเข้า ก็มีการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนสถานการณ์ด้านราคา พบว่า ขณะนี้ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ราคาลดลงแล้วประมาณ 44% เมื่อเทียบกับช่วงที่เคยไปขึ้นสูงสุด และแอมโมเนียซัลเฟต ราคาลดลงประมาณ 37% ส่วนปุ๋ยสูตรอื่นๆ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และสูตร 16-20-0 ก็ปรับลดลงต่อเนื่อง และแนวโน้มคาดว่าจะลดลงได้อีกตามสถานการณ์วัตถุดิบตลาดโลกที่ลดลง ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทย ที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกตั้งแต่เดือน พ.ค.2566 เป็นต้นไป

“ปีนี้ คาดว่า ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีจะเพิ่มขึ้น เพราะผลผลิตทางการเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มีราคาดี แต่ราคาปุ๋ยแนวโน้มลดลง ทำให้การใช้เพิ่มขึ้น และขอยืนยันว่า สินค้าอื่นๆ แม้จะมีขึ้น มีลง แต่สำหรับปุ๋ยเคมี ตอนนี้ มีแต่ลงกับลง ถ้าเกิดใครพบเห็นการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือเอารัดเอาเปรียบ ให้แจ้งสายด่วน 1569 กรมฯ จะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการทันที และผู้กระทำความผิด จะมีโทษหนัก จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ” ร.ต.จักรากล่าว

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เดินหน้าโครงการ “จับคู่ปุ๋ย ชื้อตรง ถูกเงิน ถูกใจ” เพื่อให้มีการสั่งซื้อปุ๋ยกันโดยตรงจากโรงงานในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ หรือกลุ่มอื่นๆ รวมตัวกันสั่งซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงาน ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงปุ๋ยในราคาที่ประหยัดขึ้น.

กรมข้าวจับมือเอกชน รับซื้อคาร์บอนเครดิตชาวนา

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ต้อนรับ นายพดล ประเสริฐสุโข ประชานบริษัท โกลบอลเบสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตัวแทนบริษัทจากประเทศสวีเดนแลนด์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการร่วมมือในการรับซื้อคาร์บอนเครดิตในนาข้าว เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการยกระดับรายได้ให้ชาวนา ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมการรับซื้อคาร์บอนเครดิตจากเกษตรกร โดยจะนำร่องรับซื้อเขตนาชลประทานกว่า 2 ล้านไร่

นายณัฐกิตติ์กล่าวว่า รับนโยบายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ และนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในการกำกับดูแลงานด้านข้าว โดยให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดภาวะ

โลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของตลาดคาร์บอนเครดิตที่พี่น้องชาวนาจะได้รับ จึงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวนา เพื่อทำความเข้าใจถึงค่าคาร์บอนเครดิต และสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ที่พี่น้องชาวนาจะได้รับ หากมีการทำการรับคาร์บอนเครดิตขึ้น โดยขณะนี้กรมการข้าว ได้นำร่องพื้นที่สร้างรายได้จากการทำการรับคาร์บอนเครดิต ใน จ.สุพรรณบุรี เป็นที่แรก โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้เข้ามาส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตให้กับชาวนา อ.เดิมบางนางบวช และ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นอำเภอนำร่อง

ทั้งนี้ มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมาถ่ายทอดให้ชาวนา โดยเป็นการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เข้ามาใช้ในการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์



รับซื้อ : นายณัฐฤทธิศักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว หรือร่วมกับนายพนพล ประเสริฐสุโข ประธานบริษัท โกลบอลเบสท์ อินเทอร์เน็ต จำกัด เกี่ยวกับ แนวทางความร่วมมือรับซื้อคาร์บอนเครดิตนาข้าว เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพิ่มช่องทางยกระดับรายได้ให้ชาวนา

(Laser Land Levelling) ที่จะช่วยให้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำนาแบบเปียกสลับแห้งนั้นจะช่วยลดก๊าซมีเทนในดินที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ นอกจากนี้ หลังการเก็บเกี่ยว ยังตั้งเป้าในการรณรงค์ให้ชาวนาลดการเผาตอซังข้าว ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนาส่งรายได้เสริม รวมทั้งจะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบันทึกข้อมูลการทำนาแบบลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของชาวนา ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาสนใจในการขายคาร์บอนเครดิต อีกทั้งจะมีการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตให้กับศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาอาสาในเขตจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอนาคต

'พาณิชย์'ชี้สต็อกปุ๋ยเพิ่ม50% ชี้ผลกระทบต่อสงครามคลี่คลาย

กรุงเทพธุรกิจ ● ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การการค้าภายในได้หารือสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศ ร่วมกับ 3 หน่วยงานระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร รวมถึง 4 สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไทย

สำหรับการหารือถึงสถานการณ์การผลิต การนำเข้า การจำหน่ายและการใช้ปุ๋ยเคมี โดยทุกฝ่ายยืนยันตรงกันว่าปุ๋ยเคมีจะไม่มีปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอน โดยสต็อก ณ วันที่ 31 มี.ค.2566 อยู่ที่ 1.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนสถานการณ์การผลิต และการนำเข้า มีการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ ปริมาณการนำเข้ามีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายรายสำคัญ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ที่ได้ดำเนินการค้ามาก่อนหน้านี้

รวมทั้งปัญหาที่เคยเป็นข้อจำกัดในการนำเข้า อย่างการนำเข้าจากแหล่งผลิตในจีน ก็ไม่มีปัญหา การขนส่งก็ไม่มีปัญหา และการซื้อปุ๋ยจากแหล่งผลิตสำคัญ เช่น รัสเซียและเบลารุส ที่เคยได้รับผลกระทบจากสงครามก็ไม่มีปัญหา ทำให้ข้อจำกัดที่เคยเป็นอุปสรรคบรรเทาเบาบางลงไปหมด รวมถึงการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตนำเข้า ก็มีการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนสถานการณ์ด้านราคา พบว่าขณะนี้ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ราคาลดลงแล้วประมาณ 44% เมื่อเทียบกับช่วงที่เคยไปขึ้นสูงสุด และแอมโมเนียมฟอสเฟต ราคาลดลงประมาณ 37% ส่วนปุ๋ยสูตรอื่นๆ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และสูตร 16-20-0 ก็ปรับลดลงต่อเนื่อง และแนวโน้มคาดว่าจะลดลงได้อีก ตามสถานการณ์วัตถุดิบในตลาดโลกที่ลดลง ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทยที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพ.ค.2566 เป็นต้นไป

“ปีนี้อัตราปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีจะเพิ่มขึ้น เพราะผลผลิตทางการเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มีราคาดี แต่ราคาปุ๋ยแนวโน้มลดลง ทำให้การใช้เพิ่มขึ้น และขอยืนยันว่า สินค้าอื่นๆ แม้จะมีขึ้น มีลง แต่สำหรับปุ๋ยเคมี ตอนนี้มีแต่ลงกับลง ถ้าเกิดใครพบเห็นการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือเอารถเอาเปรียบ ให้แจ้งสายด่วน 1569 กรมฯ จะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการทันที และผู้กระทำผิด จะมีโทษหนัก จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ” ร.ต.จักรา กล่าว

นอกจากนี้กรมการค้าภายในได้เดินหน้าโครงการ “จับคู่ปุ๋ย ชื้อตรง ถูกเงิน ถูกใจ” เพื่อให้มีการสั่งซื้อปุ๋ยกันโดยตรงจากโรงงาน ในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด โดยส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ หรือกลุ่มอื่นๆ รวมตัวกันสั่งซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงาน ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงปุ๋ยในราคาที่ประหยัดขึ้น

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จัดชุดลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ พบว่าบรรยากาศการซื้อขายสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้หลายแห่งดีกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ ในปี 2566 ปริมาณสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการ ทั้งในกลุ่มอาหารสด ผักผลไม้ ของแห้งและด้านราคามีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นข้อดีที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และทำให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนดีขึ้น

ปลุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์'ปลอดเผา'

เกษตรกร5จังหวัดยิ้มผลผลิตดีสร้างความเชื่อมั่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หันมาให้ความสำคัญกับแหล่งปลูกที่ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้และไม่ใช้วิธีการเผาตอซังมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มผู้บริโภคใส่ใจสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตอาหาร จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิตเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

นายสมควร บอกรำเนิน เกษตรกรต้นแบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กล่าวว่า ตนได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และ บริษัท สวนสมบูรณ์ จำกัด ในการผลิตข้าวโพดที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มาแบ่งปันให้กับเพื่อน

เกษตรกรได้เพาะปลูกตามหลักวิชาการ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และที่สำคัญสนับสนุนวิถีโลกแบนแทนการเผาหลังเก็บเกี่ยว ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเพาะปลูกและต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

"การไกลบตอซังข้าวโพดเป็นแนวทางที่เกษตรกรปลูกข้าวโพดใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ยึดมาตลอดทดแทนการเผา เพราะช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ดินมีธาตุอาหารและความชื้นที่ช่วยให้ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้น ช่วยลดการใช้ปุ๋ยและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อเนื่อง"

นายสมควร กล่าว

ด้าน นางยุพิน ชาญกลิ่นดง เกษตรกรในกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ย้ำว่า กลุ่ม



เกษตรกรแปลงใหญ่ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 200 ครัวเรือน ใช้วิถีโลกแบนตอซังหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังจากมาโดยตลอด เพราะทราบดีว่าผลเสียของการเผาตอซังกระทบกับโครงสร้างดินในระยะยาว

ดี และสภาพแวดล้อมของชุมชนดี ช่วยลดปัญหาหมอกควัน

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าเกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน จ.ชัยนาท, กาญจนบุรี, ขอนแก่น, นครสวรรค์, สระแก้ว

และเพชรบูรณ์ ประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วยวิธีการไกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยวแทนการเผา มีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก รักษาธาตุอาหารในดิน ช่วยลดค่าใช้จ่าย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจผลผลิตสินค้าสอดคล้อง

กับความต้องการตลาด พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้การยกระดับการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่นละอองช่วยให้สิ่งแวดล้อมชุมชนดีขึ้น สอดคล้องตามนโยบาย "ไม่เผาไม่เผา เราซื้อ"

ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันช่วยส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมการไกลบแทนการเผา



ทำลายธาตุอาหารและแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้พืชไม่สมบูรณ์ การไกลบจะช่วยให้ดินชุ่มชื้น ตอซังเป็นปุ๋ยสดที่ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวและข้าวโพดหลังนาได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ

ให้แก่เกษตรกรปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ในหลายจังหวัด

นอกจากจะช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาตอซังแล้ว ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของดิน ปริมาณธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้น ดีต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืชในฤดูกาลต่อไป และยังเป็นหลักประกันให้ผลผลิตมีตลาดรับซื้อที่กำหนดราคาตามความเป็นธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในระยะยาว.



กรมชลฯจัดการน้ำให้เพียงพอดูแล

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 49,923 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 25,982 ล้าน ลบ.ม.เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 15,398 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ รวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้ 8,702 ล้าน ลบ.ม.ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี จนถึงขณะนี้

มีการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 65/66 ทั้งประเทศไปแล้ว 19,530 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 71 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศ 27,685 ล้าน ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการจัดสรรน้ำไปแล้ว 7,058 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 78 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำลุ่มเจ้าพระยา 9,100 ล้าน ลบ.ม.) ด้านผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทั้งประเทศมีการเพาะปลูกไปแล้ว 9.96 ล้านไร่ หรือร้อยละ 96 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 6.31 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนฯ

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าช่วงฤดูแล้งนี้จะมี

ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จึงได้กำชับให้สำนักงานชลประทานทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างประณีต เพื่อสนับสนุนใน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ อุปโภค-บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม ให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง พร้อมเตรียมแผนสำรองน้ำไว้ใช้ใน ช่วงต้นฤดูฝนให้เพียงพอให้ปฏิบัติตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอใช้ตลอดทั้งปี

ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: พุธ 12 เมษายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11823

หน้า: 5(ซ้าย)

Col.Inch: 7.34

Ad Value: 8,074

PRValue (x3): 24,222

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: หิวผลไม้เข้าไทยเสี่ยงคุก



หิวผลไม้เข้าไทยเสี่ยงคุก

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ขอแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทยทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจาก เกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง เช่น ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ที่มีราคาสูงกว่าเมืองไทย หากตรวจพบเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมาย เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 21 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ส่งออกพืชยุค 5G

เราออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้ผู้ส่งออกสินค้าประเภทพืช และผลิตภัณฑ์พืช เฉลี่ยปีละ 364,434 ฉบับ

แต่ด้วยตัวบทกฎหมายเก่า ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าและซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากร ทั้งเจ้าหน้าที่ กระดาษและอื่นๆของกิจกรรมร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จึงร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมศุลกากร และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน จัดทำใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Phytosanitary Certificate หรือ ePhyto)



ถือเป็นการปฏิวัติ

ระบบราชการเพื่อแก้ปัญหา ทั้งปวงที่ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารและ

ในอนาคตระบบ ePhyto จะสามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ปราศจากการใช้กระดาษและการเดินทางมารับเอกสาร ทำให้ประหยัดทรัพยากรจากกระบวนการเดิมเป็นอย่างมากสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากงานเอกสารได้

มีการเปิดระบบมาตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และประสบความสำเร็จในการทดสอบแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ พบว่าการใช้ ePhyto จะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางของผู้ประกอบการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้กว่าปีละ 120 ล้านบาท หรือราว 3.5 ล้านเหรียญดอลลาร์

หลังจากทำให้ผู้ส่งออกสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์พืชสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้าผ่านช่องทาง National Single Window (NSW) ซึ่งเป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศไทยแล้ว การขยายผลในระยะต่อไป กลุ่มพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมสนับสนุนไทยให้สามารถเชื่อมต่อกับ ePhyto Hub ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention หรือ IPPC) เพื่อแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้าที่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบ.

ส-๑๒-๓

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุข

การตลาดนำการผลิต..แก้หนี้



ใครจะไปนึก สหกรณ์ที่มีแต่หนี้เสียกับหนี้ค้างจ่ายไม่เคยมีรายได้เข้ามาแต่หลังจากสุทิน ปีนคำเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุข จำกัด ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สหกรณ์กลับเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือไม่มีหนี้เสีย สมาชิกก็ไม่มีหนี้ค้างจ่าย สหกรณ์ก็มีรายได้มีกำไรเติบโตขึ้นทุกปี สมาชิกเกือบ 2,000 รายสามารถลืมตาอ้าปากได้



“สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุข เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากฝายเพื่อปลูกพืชมีเพียงธุรกิจบริการเพียงอย่างเดียว ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การดูแลเกษตรกรมากขึ้นเพิ่มธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตรเช่น

ข้าวข้าวโพดกล้วย พริกปาล์มน้ำมันเพื่อช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวโพดอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2545 ในเนื้อที่กว่า 60 ไร่ เป็นโครงการนำร่อง”

“เราต้องยอมรับสหกรณ์แต่ละที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินคล้ายๆกัน คือทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ มีรายได้มาจากดอกเบี้ย แต่เมื่อสมาชิกไม่มีรายได้เข้ามา ก็จะตามทางหนี้ยังไงเขาก็ไม่มีจ่าย เลยนำปัญหาที่มาปรึกษากับทางคณะกรรมการสหกรณ์ ในประเด็นสหกรณ์จะมาดำเนินธุรกิจสินเชื่อ เน้นรายได้จากธุรกิจสินเชื่อเป็นหลักไม่ได้แล้ว วันนี้เราต้องหาอะไรที่ทำให้สมาชิกมีความมั่นใจและศรัทธากับสหกรณ์ โดยที่เราต้องให้เงินสมาชิกกลับไปบ้าง ไม่ใช่เอาเงินจากสมาชิกมาอย่างเดียวในเรื่องธุรกิจสินเชื่อ”

นายสุทิน บอกว่า หลังได้รับไฟเขียวจากคณะกรรมการฯ สหกรณ์ได้ลงทุนอุปกรณ์การผลิตทุกอย่าง ทั้งค้ำปุ๋ย ค่ายา ค้ำเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกที่รวมกลุ่มปลูกพืชตามความถนัด โดยใช้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เริ่มต้นจากพื้นที่ปลูก 60 ไร่ เมื่อปี 2545 ใน 3 ชนิด พืชหลัก ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเหนียวสันป่าตองและมันสำปะหลัง... โดยเบื้องต้นคัดเลือกเฉพาะสมาชิกที่มีหนี้ค้างนาน 5-10 ปี จากนั้นก็มาคัดเลือกรอบค้นหาเกษตรกรที่หัวไว ใจสู้เป็นโครงการนำร่องเริ่มจากรายละ 1-2 ไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสหกรณ์เป็น

ผู้ลงทุนให้ทั้งหมดทั้ง
ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเมล็ด
พันธุ์ไร่ละ 2,000 บาท
พร้อมรับซื้อผลผลิตคืน
ในราคาประกันปรากฏ
ว่าผลผลิตออกมาดีมาก
“ตอนนั้นข้าวโพด
กิโลละ 7 บาท หลังหัก
หนี้ไร่ละ 2 พัน เขายัง
เหลือเงินเป็นหมื่น บาง
รายมีหนี้ค้ำหมื่นสอง
พร้อมคอกเป็ด เรามอก
หักคอกเป็ดค้ำ 2 พัน

การผลิตมีการวางแผนการปลูกร่วมกันระหว่าง
สหกรณ์เกษตรกรสมาชิกและตัวแทนผู้ประกอบการ
การเอกชนที่เข้ามารับซื้อผลผลิตในทุกๆรอบ
การผลิตของปีนั้นๆ

“เราไม่ให้เกษตรกรปลูกแบบหาตลาดเอง
จะปลูกอะไรไปคุยกับบริษัทก่อนแล้วมาจัดประชม
อบรมตามเงื่อนไขตามขั้นตอนเกษตรกรจะต้อง
เข้าร่วมประชุมทุกรอบของปีนั้นๆ ปีที่แล้ว
สหกรณ์ได้กำไร 3 ล้านกว่าบาทแต่เราจะไม่ค่อย
เน้นตรงนี้มากเพราะสิ่งที่เราเน้นคือ ให้เกษตรกร



อยู่ดีกินดีมีรายได้ที่แน่นอน นั่นเป็นสิ่งที่สหกรณ์
พอใจแล้วส่วนกำไรเพื่อเป็นผลให้กับสมาชิกสร้าง
ความมั่นใจให้กับสมาชิกมากกว่า ตอนนีสมาชิก
ที่เคยมีหนี้ค้ำชำระยาวหลายปีไม่มีแล้ว สมาชิก
นำเงินมาชำระหนี้คืนสหกรณ์หมดแล้ว เหลือแต่
เงินกู้ตามปกติ ดอกเบี้ยค้ำก็ไม่มีแล้ว”

ด้าน นางจรรุณี เปล่งใส สมาชิกสหกรณ์
ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก กล่าวยอมรับว่า สามารถ
ลืมตาอ้าปากได้ในวันนี้เพราะสหกรณ์ฯ ให้โอกาส
จนสามารถปลดหนี้สหกรณ์กว่า 3 หมื่นได้หมด
ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 8 ไร่ สลับกับการปลูก
ข้าวเหนียวสันป่าตองและปลูกมันสำปะหลังอีก 7 ไร่

“มันสำปะหลังเก็บไปหมดแล้วเมื่อปลาย
เดือนที่ผ่านมาปีนี้ได้กำไรแสนกว่าบาท หักค้ำปุ๋ย
ค่ายาที่เอามาจากสหกรณ์ไป 3 หมื่นกว่าบาท
เหลือกำไรอีก 2 แสนกว่า ส่วนข้าวโพดจะเก็บ
ปลายเดือนนี้เสร็จจากข้าวโพดก็จะปลูกข้าวต่อเลย”.

ก่อนนะ ส่วนเงินต้นรอบต่อไปค่อยหัก จากนั้นก้าว
กระโดดจาก 60 ไร่เป็น 100 ไร่ในปีต่อมา ใน
ปัจจุบันมีประมาณ 4-5 พันไร่”

สำหรับมูลค่ารับซื้อผลผลิตรวม ปี 2565
เกือบ 200 ล้านบาท แบ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
70 ล้านบาท ข้าวเหนียวสันป่าตอง 20 ล้านบาท
และพืชอื่นๆ มันสำปะหลัง ถั่วเหลืองหอมทอง ถั่ว ฯลฯ
อีก 100 กว่าล้านบาท

สำหรับแนวปฏิบัติของหลักการตลาดนำ

ชาติชาย กิริพัฒน์



เกษตรวันนี้.....● “ฉกรรจ์ ตรีภพวิรัตน์” ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ฝากบอกเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 มีมติเห็นชอบราคาอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราค่าชดเชยรายได้ ระยะที่ 4 (ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565).....● โดยราคาอ้างอิงของเดือนตุลาคม คือ ยางแผ่นดิบ 48.41 บาท/กก. น้ำยางสด 44.77 บาท/กก. ยางก้อนถ้วย 21.05 บาท/กก. และราคาอ้างอิงของเดือนพฤศจิกายน คือ ยางแผ่นดิบ 44.75 บาท/กก. น้ำยางสด 41.90 บาท/กก. ยางก้อนถ้วย 18.94 บาท/กก.● ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิงทั้ง 2 เดือนคำนวณจากราคาเฉลี่ยที่มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 และช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งสะท้อนปัจจัยด้านราคาต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถนำราคาตลาดกลางมาใช้กำหนดเป็นราคาตลาดอ้างอิงได้.....● การจ่ายเงินประกันรายได้ยาง ย้อนหลังเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2565 รายละไม่เกิน 25 ไร่ จะจ่ายพร้อมกันครั้งเดียว 2 งวด ซึ่งเมื่อคิดจากราคาอ้างอิงที่กำหนดแล้ว รวมจ่ายชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยางทั้งหมด กว่า 8,907 ล้านบาท.....●

นายกะหล่ำปลี



ทันกระแส

■ พาณิชย์ตรวจจุดขายมะนาว

นายกรณิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า เดือนเม.ย.66 เป็นช่วงที่ร้อนและอากาศแล้งมากที่สุดของปีทำให้ผลผลิตมะนาวออกสู่ตลาดน้อยลง และกระทบต่อราคา โดยราคามะนาวล่าสุดในกรุงเทพฯ ราคาเบอร์ 1-2 เฉลี่ยราคา 6-8 บาท และราคาเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 5 บาท แต่กรมฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยผนึกกำลังกับสมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย เช่น ตลาดศรีเมือง ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง เชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลางออกจำหน่ายในราคาส่งให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเน้นจังหวัดที่มีปัญหาด้านราคาและผลผลิตขาดแคลน อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มราคามะนาวจะยังคงทรงตัวในช่วงเดือนเม.ย.66 และจะค่อยๆ ปรับลดลงในเดือนพ.ค.66 เป็นต้นไป เพราะผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น และก่อนที่สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หากพื้นที่ใด จังหวัดใดมีปัญหามะนาวขาดแคลน และราคาสูงขึ้นก็จะเชื่อมโยงมะนาวจากแหล่งผลิตทั้งในจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพิจิตร ไปเปิดจุดจำหน่ายทันที สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้นำขายผ่านรถโมบายพาณิชย์ กว่า 100 จุด ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.66 และจะดำเนินการตลอดทั้งเดือนเม.ย.66 โดยสามารถตรวจสอบจุดจำหน่ายได้ที่เว็บไซต์ www.dit.go.th หรือแอปพลิเคชัน Mobilepanich ส่วนในต่างจังหวัดได้นำไปขายในงานพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วประเทศ Lot 21 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในหลายจังหวัด



**'การันตี >12
ทุเรียนคุณภาพ
ต้องทุเรียน
ระยอง'
สร้างความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค ทั้งใน
และต่างประเทศ**



'การันตีทุเรียนคุณภาพ ต้องทุเรียนระยอง' สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ



สก๊อปพิเศษ

• ทีมข่าวภูมิภาค

ที่สวนรื่นรมย์ ต.วังห้ว อ.แกลง
จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้
ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกำธร

เวทน ปลัดจังหวัดระยอง น.ส.วรรณช
สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง และหัวหน้า
ส่วนราชการ ร่วมเปิดตัวโครงการประ

ชาสัมพันธ์ “ผู้ว่า..การันตีทุเรียนดีเมืองระยอง” โดยมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุเรียนระยองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายภายใต้คอนเซปต์ “ผู้ว่า..การันตีทุเรียนดีทุเรียนอร่อยต้องทุเรียน Gold Rayong” สวนรินรมย์ ด.ห้วยยาง อ.แกลง และ “ผู้ว่า..การันตี ตรวจแน่แก่ชัดว้ ไปถึง จึงเปิดตู้” ที่โรงคัดบรรจุทุเรียนเพื่อการส่งออกของ บริษัทจีเซียง ฟรุ๊ตส์ จำกัด ด.ทุ่งควายกิน อ.แกลง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทุเรียนระยอง และส่งเสริมการตลาดภายในและต่างประเทศ

นายไตรภพกล่าวว่า จังหวัดระยองดำเนินงานโครงการยกระดับทุเรียนหมอนทองระยอง เกรดพรีเมียม แบรินด์ Gold Rayong ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Magik Growth) เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทุเรียน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากการวิจัยพบว่าสามารถเพิ่มน้ำหนักผล 8-10 เปอร์เซ็นต์ เปลือกทุเรียนบางลง ผิวเปลือกสวยไม่มีรอย

ทำลายของโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวจะเก็บเมื่อได้เปอร์เซ็นต์น้ำแห้งของเนื้อทุเรียน มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์จึงการันตีได้ว่าทุเรียนระยองดีจริงและอร่อยจริง ซึ่งจากสถานการณ์ความต้องการบริโภคทุเรียน โดยเฉพาะประเทศจีน ตลาดส่งออกใหญ่ที่สุด เปิดโอกาสการนำเข้าทุเรียนผลสดจากประเทศต่างๆ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย “เวียดนาม” จึงกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญของทุเรียนไทย ด้วยราคาที่ถูกลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ประกอบกับระยะทางขนส่งที่ใกล้กว่าขนส่งได้สะดวกรวดเร็วกว่าประเทศไทยควรเร่งเพิ่มแนวทางการเพื่อสามารถแข่งขันโดยเฉพาะด้านคุณภาพรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนให้เป็นที่ยอมรับทั้งของคนไทยและตลาดต่างประเทศพร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนได้เที่ยวชมงานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 พ.ค.นี้ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง